

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม /ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑.การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน	สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช	๑.นำมาตรการตรวจสอบภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับ ทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ๒.ติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการติดตามให้สาธารณสุขอำเภอทราบ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด	
๒.กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ	๑.ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีเหตุผล ๒.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.นำมาตรการตรวจสอบภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับ ทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ๔.ติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน มีนาคม และสิงหาคม ๒๕๖๖ ๕.รายงานผลการติดตามให้สาธารณสุขอำเภอทราบ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๓.เงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค	สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช	๑.นำมาตรการตรวจสอบภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับ ทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ๒.ติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการติดตามให้สาธารณสุขอำเภอทราบ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ เงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม /ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔.การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต สสอ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช	๑.นำมาตรการตรวจสอบภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับ ทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ๒.ติดตามประเมินการดำเนินการตามมาตรการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการติดตามให้สาธารณสุขอำเภอทราบ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี ใหม่	
๕.การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต สสอ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช	๑.นำมาตรการตรวจสอบภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับ ทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ๒.ติดตามประเมินการดำเนินการตามมาตรการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการติดตามให้สาธารณสุขอำเภอทราบ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	
๖.การจัดสวัสดิการภายใน ของสถานพยาบาล	สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต สสอ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช	๑.นำมาตรการตรวจสอบภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับ ทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ๒.ติดตามประเมินการดำเนินการตามมาตรการปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการติดตามให้สาธารณสุขอำเภอทราบ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน ของสถานพยาบาล	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายเกียรติพร แก้วกวน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ